

แบล็คเบอร์รี่ เปิดสำนักงาน ในประเทศไทย เดินหน้า สานต่อความสำเร็จในไทย

14 ธันวาคม 2555 – ต่อยอดจากกระแสความนิยมและความสำเร็จของแบรนด์แบล็คเบอร์รี่ ในประเทศไทย รีเสิร์ช อิน โมชั่น (ริม) วันนี้ ประกาศการเปิดตัวสำนักงานแบล็คเบอร์รี่ ในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ เพื่อสานต่อการพัฒนาธุรกิจในประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยสำนักงานแบล็คเบอร์รี่ ตั้งอยู่ที่อาคารปาร์ค เวนเซอร์ อีโคเพล็กซ์ ปทุมวัน จะเป็นศูนย์กลางในการสนับสนุนด้านการขายและการตลาด สำหรับพันธมิตรผู้ให้บริการและตัวแทนจัดจำหน่ายทั่วประเทศ



บรรยายภาพ (จากซ้าย) มร. นิค ฮอร์ตัน กรรมการผู้จัดการ ประจำภูมิภาคอินโดจีน รีเสิร์ช อิน โมชั่น พร้อมด้วย มร. ฟิลลิป แคลเวิร์ท เอกอัครราชทูตแคนาดา ประจำประเทศไทย และนายไตรรัตน์ ฉัตรแก้ว ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ภายใต้การกำกับดูแลกระทรวงอุตสาหกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ให้เกียรติมาร่วมแสดงความยินดีและลงนามเพื่อเป็นสักขีพยาน เนื่องในโอกาสการเปิดตัวสำนักงานแบล็คเบอร์รี่ ในประเทศไทย

สำนักงานดังกล่าวนำทีมโดย มร. เบอนัวต์ นาลิน ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการประจำประเทศไทย ดูแลรับผิดชอบในการให้การสนับสนุนและประสานงานกับพันธมิตรผู้ให้บริการและตัวแทนจัดจำหน่าย รวมทั้งสานต่อการขยายทีมงานภายในประเทศ เพื่อรองรับการเติบโตของแบรนด์แบล็คเบอร์รี่ในประเทศไทย

มร. เบอนัวต์ นาลิน กล่าวว่า “การเปิดสำนักงานแบล็คเบอร์รี่ ในประเทศไทย นับเป็นอีกก้าวหนึ่งของความสำเร็จ

ของเรา และยังเป็น การแสดงให้ เห็นถึงความมุ่งมั่นของริมที่มอบให้ กับประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง เรามีความยินดี เป็นอย่างยิ่งที่ได้ก่อตั้งทีมงานภายในประเทศ และได้สานต่อการขับเคลื่อนเพื่อสร้างความเติบโตให้กับแบรนด์แบล็คเบอร์รี่ ทั้งนี้ เป้าหมายสูงสุดของเรา คือการเดินหน้าขยายช่องทาง การเข้าถึง แบล็คเบอร์รี่ สำหรับลูกค้า ทั่วประเทศไทย”

เกี่ยวกับแบล็คเบอร์รี่ ในประเทศไทย:

- ริม ทำงานร่วมกับผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือชั้นนำในประเทศไทย ได้แก่ เอไอเอส ดีแทค ทรูมูฟ และ ไอ-โมบาย
- แบล็คเบอร์รี่ไลฟ์สไตล์ สโตร์ แห่งแรก เปิดตัวขึ้นในเดือนกันยายน ปี 2554 ณ สยามพารากอน เพื่อเปิดโอกาสให้ลูกค้าได้สัมผัสประสบการณ์และเป็นเจ้าของแบล็คเบอร์รี่สมาร์ตโฟน รวมทั้งสินค้า แอคเซสเซอร์รี่ใหม่ล่าสุดมากมาย
 - ริม ได้เปิดตัวแบล็คเบอร์รี่สมาร์ตโฟนหลากหลายรุ่น และ แบล็คเบอร์รี่เพล็ชบุ๊ก แท็บเล็ต ในประเทศไทย
 - ลูกค้าชาวไทยสามารถวางใจได้เมื่อสั่งซื้อผลิตภัณฑ์แบล็คเบอร์รี่จากตัวแทนจัดจำหน่ายสินค้าที่ถูกต้อง ด้วยข้อเสนอการรับประกัน 24 เดือน
- เมื่อเร็วๆ นี้ ริม ได้จัดงานแบล็คเบอร์รี่แจม เอเชีย สำหรับนักพัฒนา ณ กรุงเทพฯ ซึ่งนับว่าเป็นงานที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก ด้วยกระแสการตอบรับอย่างล้นหลามจากจำนวนผู้เข้าร่วมงานกว่า 1,200 คน
- ลูกค้าสามารถติดต่อสื่อสารกับแบรนด์ได้โดยตรงผ่านหน้าเฟซบุ๊กแฟนเพจ แบล็คเบอร์รี่ ไทยแลนด์ (<http://www.facebook.com/BlackBerryTH>) รวมทั้งผ่านทางทวิตเตอร์ @BlackBerryTH ที่ได้เปิดตัวไปไม่นานมานี้
 - กิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นภายในประเทศ มีเป้าหมายเพื่อให้ลูกค้าสามารถสัมผัสและมีส่วนร่วมกับแบรนด์อย่างใกล้ชิดและเป็นกันเอง อาทิ กิจกรรมภายใต้แคมเปญ Action Starts Here หรือ ทุกแอ็คชั่น เริ่ม ต้นที่แบล็คเบอร์รี่

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบล็คเบอร์รี่ หรือ ริม ในประเทศไทย สำหรับสื่อมวลชนกรุณาติดต่อ:

ฮิลล์ แอนด์ นอลด์ สเตรทิจีส

โทร. 0-2627-3501 ต่อ 109 และ 204

อีเมล kplodpai@hkstrategies.com/ vkho@hkstrategies.com